

# ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สำนักงานฝ่ายประธานสูงสุด

47 EAST SOUTH TEMPLE STREET, SALT LAKE CITY, UTAH 84150-1200

วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2018

ถึง: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ สาวกเจ็ดสิบภาค ประธานสแตค  
ประธานคณะเผยแผ่ ประธานท้องถิ่น อธิการ ประธานสาขา สภาสแตค และสภาออร์ดี

(สำหรับอ่านในการประชุมสี่ละลิก)

เรียน พี่น้องทุกท่าน:

การปฏิบัติศาสนกิจกับโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็ง  
ขึ้น

การปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นแบบอย่างของพระบัญญัติข้อสำคัญสองข้อคือ “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน” และ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37, 39) ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว พระเยซูทรงสอนเช่นกันว่า “เจ้าคือผู้ที่เราเลือกไว้ปฏิบัติต่อคนเหล่านี้” (3 นิไฟ 13:25)

เพื่อให้งานของโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์มุ่งเน้นการปฏิบัติศาสนกิจตามที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน เราขอประกาศการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้:

- **ที่ระดับวอร์ด โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหนึ่งโควรัม** ต่อไปนี้สมาชิกของโควรัมเอิลเดอร์และกลุ่มมหาปุโรหิตรวมกันเป็นหนึ่งในโควรัมโดยมีฝ่ายประธานหนึ่งชุด โควรัมนี้ชื่อว่า “โควรัมเอิลเดอร์” และไม่มีกลุ่มมหาปุโรหิตวอร์ดอีกต่อไป
- **ที่ระดับสแตค โควรัมมหาปุโรหิตหนึ่งโควรัม** ฝ่ายประธานสแตคยังคงรับใช้เป็นฝ่ายประธานโควรัมมหาปุโรหิต สมาชิกของโควรัมดังกล่าวมีเฉพาะมหาปุโรหิตที่ปัจจุบันรับใช้ในฝ่ายประธานสแตค ในฝ่ายอธิการในสภาสูง และเป็นผู้ประสาทพรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
- **การปฏิบัติศาสนกิจแทนการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอน** ต่อไปนี้โปรแกรมแยกของการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนเป็นการประสานงานร่วมกันเรียกว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” โดยมีฝ่ายประธานโควรัมเอิลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เป็นผู้สอดส่องดูแลภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ การปฏิบัติศาสนกิจคือการดูแลผู้อื่นเหมือนพระคริสต์และหาทางช่วยเหลือตามความต้องการทางวิญญาณและทางโลกของพวกเขา

- รวมเยาวชนไว้ในการปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติศาสนกิจรวมกุลสตรีและยุวนารีให้เป็นคู่กับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ และปุโรหิตกับผู้สอนยังคงเป็นคู่กับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีผลทันที การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติศาสนกิจอาจใช้เวลาพอสมควรแต่พึงดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยเร็วที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ [ministering.lds.org/tha](http://ministering.lds.org/tha)

ขอแสดงความนับถือ

*Russell M. Nelson*

*Dallin H. Oaks*

*Henry B. Eyring*

ฝ่ายประธานสูงสุด

# การปฏิบัติศาสนกิจกับโควรัม ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและ สมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็งขึ้น

สิ่งที่ส่งมาพร้อมกับจดหมายจาก

ฝ่ายประธานสูงสุดลงวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2018

ศาสนจักรของ  
**พระเยซูคริสต์**  
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

พระชนม์ชีพและการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูเป็นแบบอย่างของพระบัญญัติข้อสำคัญสองข้อคือ “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน” และ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37, 39) ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดที่ปรารถนาจะเป็นสานุศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง เราควรทำตามพระดำรัสเตือนของพระองค์ให้รักและรับใช้พระบิดาในสวรรค์และบุตรธิดาของพระองค์ “หากเจ้ารักเราเจ้าจงรับใช้เรา” พระผู้ช่วยให้รอดตรัส (คพ. 42:29) กษัตริย์เบเนจามินสอนว่า “เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17) แอลมาสรุปหน้าที่ของเราโดยกล่าวว่า “พวกเขาดูแลผู้คนของตน, และบำรุงเลี้ยงคนเหล่านั้นด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรม” (โมไซยาห์ 23:18)

เพื่อช่วยให้เราแต่ละคนขานรับพระบัญชาให้ดูแลและรับใช้ผู้อื่น ฝ่ายประธานสูงสุดจึงประกาศการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้ โดยออกแบบให้งานของโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์มุ่งเน้นการปฏิบัติศาสนกิจดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ได้แก่

- ที่ระดับวอร์ด โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหนึ่งโควรัม
- ที่ระดับสเตค โควรัมมหาปุโรหิตหนึ่งโควรัม
- การปฏิบัติศาสนกิจแทนการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอน
- รวมเยาวชนไว้ในการปฏิบัติศาสนกิจ

ในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ วอร์ดและสเตคไม่จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิตอีกต่อไป กรณีวอร์ดเกิดปัญหาพิเศษ เช่น ปัญหาครอบครัวที่ละเอียดอ่อนหรือความท้าทายด้านสวัสดิการที่ไม่เป็นไปตามปกติ อาจแก้ไขปัญหานี้ในการประชุมฝ่ายอริการเพิ่มเติม ปัญหาอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนน้อยกว่าสามารถแก้ไขในสภาวอร์ด การประชุมที่เรียกว่า “การประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิตสเตค” จะเรียกว่า “การประชุมสภาสูง” (ดูคำถามข้อ 7 และข้อ 15 ด้านล่าง)

ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ที่ [ministering.lds.org/tha](http://ministering.lds.org/tha)

# ที่ระดับวอร์ด โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหนึ่งโควรัม

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า “การเปิดเผยไม่จำเป็นต้องมาในคราวเดียว อาจจะมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป”<sup>1</sup> เหตุการณ์ต่อเนื่องเกี่ยวกับโควรัมฐานะปุโรหิตและความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในเรื่องกฎแคว้นฐานะปุโรหิตเป็นรูปแบบหนึ่งของการเปิดเผยที่มาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งพระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์เป็นบรรทัดมาเติมบรรทัด ทรงอวยพรบุตรธิดาของพระองค์ให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นที่ละน้อยเกี่ยวกับวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมของพระกิตติคุณกับสภาวะปัจจุบัน (ดู คพ. 46:15-16)

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองได้พิจารณาการปรับเปลี่ยนที่อธิบายไว้ด้านล่าง ด้วยการสวดอ้อนวอนอย่างมาก การศึกษาพื้นฐานของโควรัมฐานะปุโรหิตอย่างรอบคอบจากพระคัมภีร์ การยอมรับเป็นเอกฉันท์ของผู้นำศาสนจักรที่ควบคุมอยู่ และการยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น ผู้นำจึงเดินทางปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโควรัมระดับวอร์ดและสเตค นับเป็นความต่อเนื่องอีกก้าวหนึ่งของการฟื้นฟู

## 1. การปรับเปลี่ยนสำหรับกลุ่มมหาปุโรหิตวอร์ดและโควรัมเอิลเดอรัมมีอะไรบ้าง

ในวอร์ด ต่อไปนี้สมาชิกของโควรัมเอิลเดอรัมและกลุ่มมหาปุโรหิตจะรวมกันเป็นหนึ่งโควรัม โดยมีฝ่ายประธานหนึ่งชุด โควรัมนี้ที่เพิ่มตามจำนวนและความเป็นเอกภาพจะมีชื่อว่า “โควรัมเอิลเดอรัม” โดยจะไม่มีกลุ่มมหาปุโรหิตวอร์ดอีกต่อไป

โควรัมเอิลเดอรัมได้แก่เอิลเดอรัมและผู้หวังเป็นเอิลเดอรัมทุกคนในวอร์ด และมหาปุโรหิตที่ปัจจุบันไม่ได้รับใช้ในฝ่ายอธิการในฝ่ายประธานสเตคในสภาสูง หรือไม่ได้เป็นผู้ประสาทพรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่

## 2. ฝ่ายประธานของโควรัมเอิลเดอรัมจัดตั้งอย่างไร

ประธานสเตค โดยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา จะปลดฝ่ายหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตและฝ่ายประธานโควรัมชุดปัจจุบัน จากนั้นประธานสเตคจะเรียกประธานโควรัมเอิลเดอรัมคนใหม่ในแต่ละวอร์ด และประธานสเตค ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายประธานสเตค หรือสมาชิกสภาสูงที่ได้รับมอบหมายจะเรียกที่ปรึกษาที่ประธานโควรัมเสนอให้รับใช้ในฝ่ายประธานโควรัมเอิลเดอรัม ฝ่ายประธานโควรัมเอิลเดอรัมชุดใหม่อาจได้แก่เอิลเดอรัมและมหาปุโรหิตหลากหลายวัยและประสบการณ์ รับผิดชอบร่วมกันในฝ่ายประธานโควรัมหนึ่งชุด เอิลเดอรัมหรือมหาปุโรหิตอาจรับใช้เป็นประธานโควรัมหรือเป็นที่ปรึกษาได้<sup>2</sup>

## 3. ใครกำกับดูแลงานของประธานโควรัมเอิลเดอรัม

ประธานโควรัมเอิลเดอรัมขึ้นตรงต่อประธานสเตคผู้ให้การอบรมและการนำทางจากฝ่ายประธานสเตคและผ่านสภาสูง อธิการในฐานะมหาปุโรหิตควบคุมในวอร์ดประชุมเป็นประจำกับประธานโควรัมเอิลเดอรัมเช่นกัน อธิการหรือกับเขาและให้แนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับ

วิธีที่จะรับใช้และเป็นพรแก่สมาชิกวอร์ดได้ดีที่สุด โดยทำงานสอดคล้องกับองค์การวอร์ดทั้งหมด (ดู *คู่มือเล่ม 2*, 7.3.1)

#### 4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างโครัมเปลี่ยนตำแหน่งฐานะปุโรหิตของสมาชิกโครัมหรือไม่

ไม่ เอ็ลเดอร์ยังคงเป็นเอ็ลเดอร์และมหาปุโรหิตยังคงเป็นมหาปุโรหิตในแง่ของตำแหน่งฐานะปุโรหิต แต่เอ็ลเดอร์จะยังคงได้รับการวางมือแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเมื่อพวกเขาได้รับเรียกให้อยู่ในฝ่ายประธานสเทศ สภาสูง หรือฝ่ายอธิการ—หรือในเวลาอื่นที่ประธานสเทศกำหนดผ่านการพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนและการ دلใจ

#### 5. วอร์ดมีโครัมเอ็ลเดอร์มากกว่าหนึ่งโครัมได้หรือไม่

ได้ ตามเจตนาธรรมณ์ของ หลักคำสอนและพันธสัญญา 107:89 เมื่อวอร์ดมีจำนวนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่แข็งขันมากเป็นพิเศษ ผู้นำอาจจัดตั้งโครัมเอ็ลเดอร์มากกว่าหนึ่งโครัม ในกรณีเช่นนี้โครัมเอ็ลเดอร์ควรมีดุลยภาพตามสมควรในแง่ของอายุ ประสบการณ์ ตำแหน่งฐานะปุโรหิต และความเข้มแข็ง

## ที่ระดับสเทศ โครัมมหาปุโรหิตหนึ่งโครัม

#### 6. การปรับเปลี่ยนสำหรับโครัมมหาปุโรหิตสเทศมีอะไรบ้าง

ฝ่ายประธานสเทศยังคงรับใช้เป็นฝ่ายประธานโครัมมหาปุโรหิตสเทศ สมาชิกของโครัมนั้นมีเฉพาะมหาปุโรหิตที่ปัจจุบันรับใช้ในฝ่ายประธานสเทศ ในฝ่ายอธิการในสภาสูง และเป็นผู้ประสาทพรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ พนักงานวอร์ด พนักงานสเทศ และเลขานุการสเทศ ไม่ใช่สมาชิกของโครัมมหาปุโรหิต

สมาชิกของโครัมมหาปุโรหิตสเทศโดยปกติจะประชุมกับโครัมเอ็ลเดอร์ถ้าไม่ได้รับมอบหมายให้ไปที่อื่น

#### 7. บทบาทของโครัมมหาปุโรหิตสเทศคืออะไร

ในบทบาทควบคุม ฝ่ายประธานสเทศประชุมตามความจำเป็นกับสมาชิกของโครัมมหาปุโรหิตสเทศเพื่อให้การอบรมและช่วยเหลือสมาชิกโครัมในการเรียกของพวกเขา การประชุมสเทศที่อธิบายไว้ใน *คู่มือเล่ม 2* หมวด 18.3 ยังคงเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิตสเทศจะเรียกว่า “การประชุมสภาสูง”
- การประชุมประจำปีของมหาปุโรหิตที่ได้รับแต่งตั้งทุกคนในสเทศจะไม่จัดอีกต่อไป แต่ฝ่ายประธานสเทศจัดการประชุมประจำปีของโครัมมหาปุโรหิตสเทศ

## 8. อะไรคือจุดประสงค์ของการปรับเปลี่ยนโคเวรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

การมีฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหนึ่งโคเวรัมในออร์ดทำให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตมีเอกภาพในการทำงานแห่งความรอดครบทุกด้าน รวมถึงงานพระวิหารและประวัติครอบครัวที่หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตประสานงานไว้แล้ว ช่วยให้สมาชิกโคเวรัมทุกวัยและทุกภูมิภาคหลังได้ประโยชน์จากมุมมองและประสบการณ์ของคนในช่วงต่างๆ ของชีวิต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีประสบการณ์ได้เป็นครูพี่เลี้ยงคนอื่นๆ รวมถึงผู้หวังเป็นเอ็ลเดอร์ สมาชิกใหม่ เด็กหนุ่ม และคนที่กลับมาแข่งขันในศาสนจักร

การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ช่วยให้โคเวรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์ประสานงานกัน ทำให้การประสานงานของโคเวรัมกับฝ่ายอธิการและสภาวอร์ดง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยให้อธิการได้มอบหมายความรับผิดชอบแก่ประธานโคเวรัมเอ็ลเดอร์และประธานสมาคมสงเคราะห์ได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เขากับที่ปรึกษาจะได้จัดจลกับหน้าที่หลักของตน—โดยเฉพาะการควบคุมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเยาวชนหญิง

## การปฏิบัติศาสนกิจแทนการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอน

เป็นเวลาหลายปีที่ผู้สอนประจำบ้านและผู้เยี่ยมสอนงานรับงานมอบหมายให้ไปเยี่ยมบ้านของสมาชิกแต่ละคนทุกเดือน ให้ข่าวสาร และความช่วยเหลือตามต้องการ พวกเขาสละเวลานับไม่ถ้วนให้กับการทุ่มเทรับใช้โดยไม่คำนึงถึงตนเองในงานอันสำคัญยิ่งนี้

โดยอาศัยความทุ่มเทดังกล่าว ผู้นำศาสนจักรจึงขอให้สมาชิกเน้นมากขึ้นเรื่องการดูแลผู้อื่นเหมือนพระคริสต์ทรงดูแล ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ (ดู *คู่มือเล่ม 2*, 3.2.3) เพื่อเน้นเรื่องนี้ต่อไปนี้โปรแกรมเดิมของการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนจึงเป็นงานที่ทำร่วมกันเรียกว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” โดยมีฝ่ายประธานโคเวรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เป็นผู้สอดส่องดูแลภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ

### 9. “การปฏิบัติศาสนกิจ” คืออะไร

พระเจ้าช่วยให้รอดทรงแสดงแบบอย่างให้เห็นว่าการปฏิบัติศาสนกิจหมายความว่าอย่างไรเมื่อทรงรับใช้ด้วยความรักที่มีต่อพระบิดาและต่อบุคคลแต่ละคน (ดู ยอห์น 15:9–10) พระองค์ทรงรัก ทรงสอน ทรงสวดอ้อนวอนให้ ทรงปลอบโยน และทรงให้พรคนรอบข้าง โดยทรงเชื้อเชิญให้ทุกคนติดตามพระองค์ (ดู มาระโก 8:34) เมื่อสมาชิกศาสนจักรปฏิบัติศาสนกิจ พวกเขาพยายามรับใช้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนดังที่พระองค์จะทรงรับใช้—เพื่อ “ปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน” “ดูแลศาสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวกเขาและทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้น” “เยี่ยมบ้านสมาชิกแต่ละคน” และช่วยให้แต่ละคนเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ (โมไซยาห์ 18:9; คพ. 20:51, 53; ดู ยอห์น 13:35 ด้วย)

เมื่อสมาชิกปฏิบัติศาสนกิจ พวกเขากำหนดความถี่และรูปแบบการติดต่อที่มีกับคนที่พวกเขาให้การดูแลผ่านการสื่อสารและการดลใจ พวกเขาหารือกับผู้นำของตนเองและเล่าให้ฟังอย่างน้อยไตรมาสละครั้งเกี่ยวกับการรับใช้ของพวกเขา ความต้องการตลอดจนความเข้มแข็งของคนที่พวกเขาได้รับการเชื่อเชิญให้ดูแล ผู้นำรายงานการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจเหล่านี้ทุกไตรมาส พวกเขาไม่รายงานจำนวนการเยี่ยมหรือการติดต่อกับแต่ละบุคคลและครอบครัวอีกต่อไป นอกจากนี้ โดยผ่านการเชื่อมโยงฐานระบุโรหิตกับสมาชิกแต่ละคน บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่ผู้นำอาจจะใช้ในยามคับขันหรือเกิดอันตรายด้วย

## 10. จะเรียกผู้ปฏิบัติศาสนกิจเหล่านั้นว่าอะไร

เรียกผู้ดำรงฐานะปุโรหิตว่า “บราเดอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ” และเรียกพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ว่า “ซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ” ปกติจะเรียกชื่อของพวกเขาเท่านั้นเช่น “บราเดอร์โจนส์” และ “ซิสเตอร์สมิธ” จะไม่เรียกพวกเขาว่า “ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ”

## 11. การปฏิบัติศาสนกิจคล้ายคลึงและแตกต่างจากการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนอย่างไร

การปฏิบัติศาสนกิจคล้ายคลึงกับการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนในแง่ที่แต่ละครัวเรือนจะมีพี่น้องชายฐานะปุโรหิต—บราเดอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ—ไปปฏิบัติศาสนกิจและดูแลครอบครัวหรือแต่ละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนนั้น (ดู คพ. 20:47, 59) ผู้ใหญ่สตรีแต่ละคนจะมีสมาชิกของสมาคมสงเคราะห์—ซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ—ไปปฏิบัติศาสนกิจและดูแลเธอ โดยส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจที่ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญเน้นเมื่อต้นเดือนมกราคม ปี 2018 (ดู “ติดต่อกับเธอทุกเมื่อ ทุกที่ ทุกทาง,” *เลียวไฮนา*, ม.ค. 2018, 7)

นอกจากนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดบางอย่างของการสอนประจำบ้านและการเยี่ยมสอนด้วยเพื่อช่วยให้สมาชิกปฏิบัติศาสนกิจโดยมุ่งเน้นมากขึ้นเรื่องการหาทางช่วยเหลือตามความต้องการ การติดต่อไม่จำเป็นต้องเป็นการเยี่ยมอย่างเป็นทางการเสมอไป อาจเยี่ยมได้ที่บ้านที่โบสถ์ หรือในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ปลอดภัย สะดวก และติดต่อได้ ดังที่เฮลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์สอน “[สิ่ง] สำคัญที่สุดคือวิธีที่ท่านเป็นพรและดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ซึ่งอันที่จริงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตารางเวลาเฉพาะอย่างหรือพื้นที่เฉพาะแห่งเลย สิ่งสำคัญคือท่านรักผู้คนที่ท่าน และทำตามพระบัญญัติที่จะ ‘ดูแลศาสนจักรเสมอ’”<sup>3</sup>

สรุป การปฏิบัติศาสนกิจนำโดยพระวิญญาณ ยืดหยุ่นได้ และปรับตามความต้องการของสมาชิกแต่ละคน

## 12. การปฏิบัติศาสนกิจนำโดยพระวิญญูญาณอย่างไร

เมื่อสมาชิกปฏิบัติศาสนกิจ พวกเขาแสวงหาการดลใจให้รู้วิธียื่นมือช่วยเหลือและหาทางช่วยเหลือตามความต้องการของผู้อื่นได้ดีที่สุด การเยี่ยมชมตามกำหนดเวลาและการโทรศัพท์หาพี่น้องสตรีสูงวัยที่อยู่ตามลำพังเป็นประจำจะให้ความสัมพันธ์ที่เธอต้องการหรือไม่ การเชื่อเชิญคนหนุ่มสาวที่แข็งขันน้อยให้มาร่วมโครงการชุมชนจะเป็นการติดต่อที่เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือไม่ การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชนจะช่วยทั้งเยาวชนและบิดามารดาของพวกเขาหรือไม่ การส่งข้อพระคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยความหวังให้คนบางคนจะช่วยให้ภาระของเขาเบาลงหรือไม่ ข้อความหรือการ์ดหรืออีเมลจะแสดงความห่วงใยที่เป็นประโยชน์หรือไม่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์ให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทำอะไร การหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านั้นและการใช้ทุกวิธีที่มีเพื่อติดต่อกับคนที่พวกเขาได้รับมอบหมายเป็นหัวใจของการปฏิบัติศาสนกิจด้วยการดลใจ เพื่อให้การรับใช้เหมือนพระคริสต์ บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจจะอาศัยการเยี่ยมเป็นประจำหรือข่าวสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ได้ พวกเขาต้องแสวงหาการดลใจและหารือกับสมาชิกครอบครัวจึงจะดูแลคนที่พวกเขาได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด—โดยใช้เวลาและแหล่งช่วยที่มี

## 13. การปฏิบัติศาสนกิจยืดหยุ่นได้อย่างไร

บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจมีโอกาสร่ำรวยที่สุด แต่ละคนที่พวกเขาได้รับเชิญให้ดูแลอาจต้องการความเอาใจใส่ไม่เท่ากัน ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเตอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ทำงานกับฝ่ายอภิศาและสภาวอร์ดโดยบอกลำดับความสำคัญก่อนหลังให้บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจทราบเพื่อให้พวกเขาทราบว่าใครต้องการพวกเขามากที่สุด เรามักจะให้ความสำคัญสูงสุดกับสมาชิกใหม่ สมาชิกที่แข็งขันน้อยผู้อาจจะเปิดใจรับ และคนอื่นๆ เช่น พ่อหรือแม่ตัวคนเดียว หญิงม่าย และพ่อม่าย ผู้นำอาจมอบหมายให้ผู้นำเยาวชนไปเยี่ยมครอบครัวที่เยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงกำลังประสบความท้าทาย และพวกเขาสามารถมอบหมายให้บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจไปเยี่ยมผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทันที พวกเขาสามารถมอบหมายสมาชิกคนใดคนหนึ่งของโควรัมเอ็ลเตอร์—มหาปุโรหิตและเอ็ลเตอร์—ไปปฏิบัติศาสนกิจเช่นนั้น

หากเห็นสมควร คู่สมรสอาจได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมครอบครัวหรือแต่ละบุคคล นอกจากนี้ กุสสตรีและยุวนารีอาจทำคุณประโยชน์สำคัญโดยรับใช้เป็นคู่กับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ เช่นเดียวกับปุโรหิตและผู้สอนรับใช้กับผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค (ดูคำถามข้อ 22 ด้านล่าง)



#### 14. จะปรับการปฏิบัติศาสนกิจตามความต้องการของสมาชิกแต่ละคนอย่างไร

บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจพยายามทำสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้ดีที่สุด การสื่อสารทุกรูปแบบมีไว้เพื่อขานรับการกระตุ้นเตือนของพระวิญญูญาณและหาทางช่วยเหลือตามความต้องการของคนที่พวกเขาปรับใช้ การหาทางช่วยเหลือตามความต้องการเหล่านั้นเริ่มด้วยการพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนและด้วยการสนทนากับครอบครัวและแต่ละบุคคลที่พวกเขาได้รับมอบหมายเพื่อทราบข้อมูลในการสนทนาดังกล่าวและในการติดต่อหลังจากนั้น พวกเขาฟังคนที่พวกเขาปฏิบัติศาสนกิจให้เพื่อจะเข้าใจวิธีปรับใช้ได้ดีที่สุด ความถี่และรูปแบบการติดต่อที่คนเหล่านั้นปรารถนา และความต้องการตลอดจนเนื้อหาของข่าวสารที่พวกเขาแบ่งปัน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจต้องแน่ใจว่าการสื่อสารทั้งหมดกับสมาชิกครอบครัวคนใดก็ตามเหมาะสมแก่กาลเทศะ

บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจมุ่งหมายจะช่วยแต่ละบุคคลและครอบครัวเตรียมรับศาสนพิธีต่อไปของพวกเขา รักษาพันธสัญญาที่พวกเขาทำไว้ และพึ่งพาตนเอง ความช่วยเหลือดังกล่าวอาจรวมถึงการแบ่งปันข่าวสารทางวิญญูญาณที่ปรับตามความต้องการของแต่ละบุคคลและครอบครัว ถึงแม้การปฏิบัติศาสนกิจจะไม่ใช่งานมอบหมายให้แบ่งปันข่าวสารเป็นหลัก *เลียวโซนา* และ *Ensign* จะไม่มีข่าวสารให้ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจอีกต่อไป

#### 15. ผู้นำฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและผู้นำสมาคมสงเคราะห์ทำให้งานของพวกเขาเป็นเอกภาพอย่างไร

ความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นได้ดีขึ้นเป็นผลตามธรรมชาติและตามเจตนาประการหนึ่งของความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นในโคเวรัมฐานะปุโรหิตที่ปรับโครงสร้างใหม่และความเป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกับสมาคมสงเคราะห์ การปฏิบัติศาสนกิจกลายเป็นการประสานงานเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ฐานะปุโรหิตในการ “เยี่ยมบ้านสมาชิกแต่ละคน” และ “ดูแลศาสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวกเขาและทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้น” บรรลุจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์ในการ “เพิ่มศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้านผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญา และทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อช่วยคนขัดสน” (คพ. 20:47, 53; *คู่มือเล่ม 2*, 9.1.1)

โดยทำงานด้วยกันและภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ ฝ่ายประธานโคเวรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์มีโอกาสได้รับการดูแล วางระเบียบ และประสานงานกันในการพยายามดูแลแต่ละบุคคลและครอบครัว การประสานงานกันรวมถึงการทำงานด้วยกันในวิธีต่อไปนี้

- ฝ่ายประธานโควิรัมเอิลเตอร์เสนองานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับแต่ละบุคคลและครอบครัวของวอร์ด ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เสนองานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ หากที่ใดมีความต้องการพิเศษ ฝ่ายประธานโควิรัมเอิลเตอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์อาจสนทนางานมอบหมายที่เฉพาะเจาะจงก่อนกำหนดแผน
- ฝ่ายประธานโควิรัมเอิลเตอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เสนองานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจให้อธิการอนุมัติ
- บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจอาจสนทนาสภาวะการณ์พิเศษของแต่ละบุคคลตามความจำเป็นและติดต่อผู้นำโควิรัมหรือผู้นำสมาคมสงเคราะห์ของพวกเขาเมื่อจำเป็นเพื่อขอความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติม
- ฝ่ายประธานโควิรัมเอิลเตอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ประชุมกันทุกไตรมาสเพื่อสนทนาความต้องการของแต่ละบุคคลและครอบครัวที่ทราบผ่านการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ
- หลังจากการประชุมนั้น ประธานโควิรัมเอิลเตอร์และประธานสมาคมสงเคราะห์ประชุมกับอธิการทุกไตรมาสเพื่อแก้ไขความต้องการของแต่ละบุคคลและครอบครัว
- ผู้นำโควิรัมเอิลเตอร์และผู้นำสมาคมสงเคราะห์หารือกับสภาวอร์ดตามความจำเป็นเกี่ยวกับความเข้มแข็งและความต้องการที่ระบุไว้ในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจวางแผน และดำเนินแผนการรับใช้และเป็นพรแก่สมาชิกวอร์ด

เพื่อให้การประสานงานง่ายขึ้น วอร์ดเน้นเรื่องการประชุมสภาวอร์ดและไม่จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิตอีกต่อไป วาระการประชุมที่จัดไว้ก่อนแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิตจะนำมาสนทนาเท่าที่จำเป็นในการประชุมฝ่ายอธิการเพิ่มเติม สภาวอร์ด หรือการประชุมประจำไตรมาสของอธิการ ประธานโควิรัมเอิลเตอร์ และประธานสมาคมสงเคราะห์

## 16. สมาชิกได้รับงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจอย่างไร

ผู้นำประชุมกับบราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ—อาจจะกับคู่ของพวกเขาด้วย—เพื่อแบ่งงานมอบหมายให้พวกเขาและหารือเกี่ยวกับความเข้มแข็ง ความต้องการ และความท้าทายของคนที่เขาปฏิบัติศาสนกิจให้ การสนทนานี้อาจเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ (ดูคำถามข้อ 20 ด้านล่าง) หรือเมื่อจำเป็น

## 17. บทบาทของการเยี่ยมในบ้านคืออะไร

เมื่อพิจารณาจำนวน ระยะทาง ความปลอดภัย และข้อควรคำนึงอื่นๆ แล้ว การเยี่ยมบ้านทุกหลังทุกเดือนอาจไม่อยู่ในวิสัยที่ทำได้หรือปฏิบัติได้ กระนั้นก็ตาม การเยี่ยมส่วนตัวก็

สำคัญเมื่อสามารถทำได้ เพื่อรับใช้ดังที่พระเจ้าช่วยยี่ให้รอดจะทรงรับใช้ บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาความเป็นไปได้ทุกอย่างสำหรับการดูแลและการติดต่อกับคนที่พวกเขาได้รับมอบหมาย

## 18. การปฏิบัติศาสนกิจรวมการแบ่งปันข่าวสารไว้ด้วยเสมอหรือไม่

ไม่ เมื่อบราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจรู้จักคนที่พวกเขาได้รับมอบหมายแล้ว พวกเขาทราบความต้องการของคนเหล่านั้น และพระวิญญูณบริสุทธ์อาจกระตุ้นเตือนให้สอนหลักธรรมพระกิตติคุณ บิดาหรือมารดาอาจขอหัวข้อจำเพาะสำหรับครอบครัวของเขาได้เช่นกัน แต่ “ข่าวสาร” ที่ดีที่สุดคือความห่วงใยและความเห็นใจ

## 19. บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจรายงานการทำงานของพวกเขาอย่างไร

ผู้นำไม่รวบรวมรายงานของครอบครัวและแต่ละบุคคลที่ได้รับการเยี่ยมในช่วงเดือนที่กำหนดอีกต่อไป แต่บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจมีโอกาสหารือกับผู้นำโครัม เอ็ลเดอร์และผู้นำสมาคมสงเคราะห์ของพวกเขาเกี่ยวกับสภาวะการณ์ของคนที่เขาได้รับใช้และเกี่ยวกับงานปฏิบัติศาสนกิจต่อเนื่องของพวกเขา การหารือกันนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละครั้งในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจและเวลาอื่นเมื่อจำเป็นต้องสื่อสาร

## 20. การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจคืออะไร

การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจจัดขึ้นเพื่อ (1) หารือเกี่ยวกับความเข้มแข็ง ความต้องการ และความท้าทายของครอบครัวและแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (2) พิจารณาความต้องการที่โครัม สมาคมสงเคราะห์ หรือสภาวอร์ดจะช่วยให้ และ (3) เรียนรู้จากผู้นำและรับกำลังใจในงานปฏิบัติศาสนกิจ

บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจพบกับผู้นำของโครัมเอ็ลเดอร์หรือสมาคมสงเคราะห์อย่างน้อยไตรมาสละครั้งในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อาจจะคนเดียวและกับคู่ของพวกเขาได้เช่นกัน คู่สมรสที่ปฏิบัติศาสนกิจด้วยกันสามารถพบกับผู้นำของโครัมเอ็ลเดอร์หรือผู้นำของสมาคมสงเคราะห์หรือทั้งสอง ระหว่างการสัมภาษณ์ บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจแจ้งข้อมูลอื่นตามความจำเป็น—ด้วยตนเองหรือผ่านโทรศัพท์ ส่งข้อความ อีเมล หรือวิธีอื่น พวกเขาบอกข้อมูลที่ไม่มีเปิดเผยเฉพาะกับประธานโครัมเอ็ลเดอร์หรือประธานสมาคมสงเคราะห์เท่านั้น—หรือกับอธิการโดยตรง

## 21. ผู้นำจัดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างไร

ฝ่ายประธานโครัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์จัดบันทึกการสัมภาษณ์ที่พวกเขาจัดกับบราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ ผู้นำกำหนดเดือนที่จัดสัมภาษณ์และผู้มีส่วนในการสัมภาษณ์ พวกเขารายงานว่าคู่นั้นได้รับการสัมภาษณ์แล้วถ้าสัมภาษณ์อย่างน้อยคู่ละหนึ่งคนในระหว่างไตรมาส

ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2018 อัปเดตของแอปพลิเคชัน LDS Tools กับแหล่งช่วยผู้นำ และสมาชิกบน LDS.org จะมีให้รายงานเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงในรายงานประจำไตรมาส จะมีให้กลางปี 2018 เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้นำและพนักงานจะมีให้ใน ประกาศแจ้งที่จะมาจากสำนักงานใหญ่ของศาสนจักร

## การรวมเยาวชนไว้ในการปฏิบัติศาสนกิจ

### 22. จะรวมเยาวชนไว้ในงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างไร

ผู้นำอาจเลือกมอบหมายให้กุลสตรีและยุวนารีเป็นคู่กับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ ส่วน บุโรหิตและผู้สอนเวลานี้ได้รับมอบหมายให้เป็นคู่กับผู้ดำรงฐานะบุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เยาวชนแบ่งปีนของประธานเฉพาะตัวและเติบโตทางวิญญาณเมื่อพวกเขาเริ่มใช้เคียงข้าง ผู้ใหญ่ในงานแห่งความรอดและเมื่อพวกเขาหรือเกี่ยวกับการรับใช้นั้นในการสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากนี้ การให้เยาวชนมีส่วนร่วมในงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจยัง ทำให้การดูแลผู้อื่นทั่วถึงมากขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วม ทั้งจะทำให้งาน เหล่านี้ง่ายขึ้นและมั่นคงขึ้นในครอบครัวเมื่อมารดากับบุตรสาว—และบิดากับบุตรชาย—รับ ใช้นี้ด้วยกัน

### 23. เยาวชนควรมีบรรดาเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจและ/หรือซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสำหรับ เขาโดยเฉพาะหรือไม่

ไม่ เยาวชนชายและเยาวชนหญิงได้รับการปฏิบัติศาสนกิจจากคนที่ปฏิบัติศาสนกิจต่อ ครอบครัวของพวกเขาและได้รับการดูแลจากผู้นำฐานะบุโรหิตแห่งอาโรนและผู้นำเยาวชน หญิงของพวกเขาเช่นกัน

**การปรับเปลี่ยนโครัมควรมีผลทันที การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติศาสนกิจอาจใช้ เวลาพอสมควรแต่พึงดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยเร็วที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ที่ [ministering.lds.org/tha](http://ministering.lds.org/tha)**

อนึ่ง เมื่อกล่าวถึงวอร์ดและอริการให้หมายถึงสาขาและประธานสาขาด้วย เมื่อกล่าวถึงสเตค ให้หมายถึงท้องถิ่นด้วย และเมื่อกล่าวถึงประธานสเตคให้หมายถึงประธานคณะเผยแผ่และ ประธานท้องถิ่นด้วย

1. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขอ หา เคาะ,” *เสี้ยวไฮนา*, พ.ย. 2009, 101.

2. ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 107:9–12. ในข้อ 11 “มหาบุโรหิต” หมายถึงมหาบุโรหิตควบคุม

3. เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “ตัวแทนของศาสนจักร,” *เสี้ยวไฮนา*, พ.ย. 2016, 62.